
สนธิ 

   ในบาลีภาษา  มีวิธีต่อศัพท์และอักขระ   ให้เนื่องกันด้วยอักขระ   เพื่อจะย่น

อักขระให้น้อยลง  เป็นการอุปการะในการแต่งฉันท์และให้คำพูดสละสลวย         

เรียกสนธิ  ต่างจากสมาสที่ย่นบทมีวิภัตติหลาย ๆ  บทให้เป็นบทเดียวกัน. 

การต่อมี  ๒  คือ 

  ๑. ต่อศัพท์ที่มีวิภัตติ   ให้เนื่องด้วยศัพท์ที่มีวิภัตติ  เหมือน  จตฺตาโร  อิเม  

ต่อเข้าเป็น  จตฺตาโรเม  เป็นต้น 

  ๒. ต่อบทสมาส  ย่ออักษรให้น้อยลง  เหมือน  กต  อุปกาโร  ต่อเข้าเป็น  

กโตปกาโร  เป็นต้น. 
 

การต่ออักขระด้วยอักขระนั้น จัดเป็น  ๓  ตามความท่ีเป็นประธานก่อน คือ 

  ๑. สระสนธิ  ต่อสระ   

  ๒. พยัญชนะสนธิ  ต่อพยัญชนะ   

  ๓. นิคคหิตสนธิ  ต่อนิคคหิต,   
 

สนธิกิริโยปกรณ์  วิธีเป็นอุปการะแก่การทำสนธิ  ๘  อย่าง   

   โลโป  ลบ  ๑       อาเทโส  แปลง ๑ 

   อาคโม  ลงตัวอักษรใหม่ ๑     วิกาโร   ทำให้ผิดจากของเดิม  ๑ 



   ปกติ  ปรกติ  ๑      ทีโฆ  ทำให้ยาว  ๑   

   รสฺส  ทำให้สั้น  ๑      ส ฺโ โค  ซ้อนตัว  ๑.  

 

                                          สระสนธิ 

      ในสระสนธ ิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๗  ตัว  ขาดแต่  ส ฺโ โค  อย่างเดียว.   

 

โลปสระสนธ ิ

โลปสระสนธิ  มี  ๒  คือ   

     ลบสระหน้า  ๑    ลบสระหลัง  ๑.   

 

     สระที่สุดของศัพท์หน้า     เรียกสระหน้า   

     สระหน้าของศัพท์หลัง    เรียกสระเบื้องปลายหรือสระหลัง 

 

  เมื่อสระทั้ง  ๒  นี้ไม่มีพยัญชนะอ่ืนคั่นในระหว่าง  ลบได้ตัวหนึ่ง  ถ้ามพียัญชนะคั่น 

ลบไม่ได้   

   ๑. สระหน้าเป ็นร ัสสะ  สระเบ ื ้องปลาย  อย ู ่หน ้าพย ัญชนะสังโยคบ ้าง                         

เป็นทีฆะบ้าง   ให้ลบสระหน้าอย่างเดียว   

    ๑.๑ สระหน้าเป็นรัสสะ  สระเบื้องปลายอยู่หน้าพยัญชนะสังโยค ให้ลบสระ

หน้าอย่างเดียว อุทาหรณ์ ว่า  



    ยสฺส - อินฺทฺริยานิ  (แยกอักขระเป็น  ยฺ อ สฺ สฺ อ - อิ นฺ ทฺ รฺ อิ ยฺ อา นฺ อิ)

ลบสระหน้า  คือ  อ  ในที่สุดแห่งศัพท์  ยสฺส  เสีย  สนธิเป็น  ยสฺสินฺทฺริยานิ, 

   ๑.๒ สระหน้าเป็นรัสสะ  สระเบื้องปลายเป็นทีฆะ 

   โนหิ - เอต  (แยกอักขระเป็น นฺ โอ หฺ อิ - เอ ตฺ อ   ) ลบสระหน้า คือ  อิ  

ที่สุดแห่งศัพท ์ โนหิ  เสีย  สนธิเป็น  โนเหต,   

   สเมตุ - อายสฺมา  (แยกอักขระเป็น สฺ อ มฺ เอ ตฺ อุ - อา ยฺ อ สฺ มฺ อา) ลบ

สระหน้าคือ  อุ  ที่สุดแห่งศัพท์  สเมตุ  เสีย  สนธิเป็น  สเมตายสฺมา.   

  ๓. ถ้าสระทั ้ง  ๒  เป็นรัสสะมีรูปเสมอกัน  คือ  เป็น  อ  หรือ  อิ  หรือ  อุ                    

ทั้ง  ๒  ตัว  ให้ลบสระตัวหนึ่งแล้ว ทำทีฆะสระที่ไม่ได้ลบ  เหมือน  อุ.  ว่า  ตตฺร-อย  

(แยกอักขระเป็น ตฺ อ ตฺ รฺ อ - อ ยฺ อ   ) ลบ อ ตัวหนึ่งแล้ว ทีฆะ อ ที่ไม่ได้ลบเป็น อา 

เสีย สนธเิป็น  ตตฺราย  เป็นต้น.   

    ๔. ถ้าสระหน้า  เป็นทีฆะ  สระเบื้องปลาย  เป็นรัสสะ  ถ้าลบแล้ว  ต้องทีฆะ    

สระหลัง  เหมือน  อุ.  ว่า  สทฺธา-อิธ  เป็น  สทฺธีธ  เป็นต้น  

  ๕. ถ้าลบสระสั้นที่มีรูปไม่เสมอกัน  ไม่ต้องทีฆะสระสั้นที่ไม่ได้ลบ กินฺนุ-อิมา     

สนธิเป็น กินฺนุมา. 

  ๖. ถ้าลบสระยาวหรือสระสั้นที่มีรูปเสมอกัน  ต้องทีฆะสระสั้นที่ไม่ได้ลบ   

  ๗. ถ้าสระ  ๒  ตัวมีรูปไม่เสมอกัน  ลบสระเบื้องปลายบ้างก็ได้  อุ. ว่า จตฺตาโร -  

อิเม  ลบสระ  อิ  ที่ศัพท์  อิเม  เสีย  สนธิเป็น  จตฺตาโรเม,  กินฺนุ-อิมา  ลบสระ  อิ      

ที่ศัพท์  อิมา  เสีย  สนธิเป็น  กินฺนุมา,   



  ๘. นิคคหิตอยู่หน้าลบสระเบื้องปลายได้บ้าง  อุ.  ว่า  อภินนฺทุ - อิติ  ลบ อิ      

สระหลังแล้ว ให้แปลง นิคหิตที ่ อภินนฺทุ เป็นที ่สุดวรรคของ ตฺ คือ นฺ สนธิเป็น                    

อภินนฺทุนฺติ. 

    

 

 

 

 

 

อาเทสสระสนธ ิ

อาเทโส  มี  ๒  แปลงสระเบื้องหน้า ๑  แปลงสระเบื้องหลัง  ๑. 

  

แปลงสระเบื้องหน้าดังนี้   

  ๑. ถ้า  อิ  อยู่หน้า  มีสระอยู่เบื้องหลัง  แปลง  อิ  เอ  ตัวหน้าเป็น  ย              ถ้า

พยัญชนะซ้อนกัน  ๓  ตัวลบพยัญชนะที่มีรูปเสมอกันเสียตัวหนึ่ง   

    อุ.  ว่า    ปฏิสณฺ ารวุต ฺติ (แปลง อิ ที่ ติ เป็น ย) - อสฺส  สนธิเป็น                             

ปฏิสณฺ ารวุตฺยสฺส. 

     อคฺคิ (แปลง  อิ ที่ คิ เป็น  ย) - อาคาร  สนธิเป็น  อคฺยาคาร.   

  ๒. ถ้า  เอ  อยู่หน้า  มีสระอยู่เบื้องหลัง  แปลง  อิ  เอ  ตัวหน้าเป็น  ย              ถ้า

พยัญชนะซ้อนกัน  ๓  ตัวลบพยัญชนะที่มีรูปเสมอกันเสียตัวหนึ่ง   



   อุ.  ว่า    เต (แปลง เอ ที่ เต เป็น ยฺ) - อสฺส  สนธเิป็น  ตฺยสฺส   

       เม (แปลง เอ ที่ เม  เป็น ยฺ)  - อย  (ทีฆะหลัง คือ อ เป็น อา)

เป็น  มฺยาย  ได้ในคำว่า  อธิคโต  โข  มฺยาย  ธมฺโม. 

     เต  - อห  แปลง เอ ที่ เต เป็น ย ทีฆะสระหลัง คือ อ เป็น อา 

สนธิเป็น  ตฺยาห  ได้ในคำว่า  ตฺยาห  เอว  วเทยฺย,   

  ๓. ถ ้า  โอ  อย ู ่หน ้า   ม ีสระอย ู ่ เบ ื ้ องหล ัง   แปลง  โอ  ต ัวหน ้าเป ็น   ว                        

ถ้าพยัญชนะซ้อนกัน  ๓  ตัวลบพยัญชนะที่มีรูปเสมอกันเสียตัวหนึ่ง  

   อุ.  ว่า อถโข-อสฺส  เป็น  อถขฺวสฺส     

๔. ถ้า อุ อยู่หน้า  มีสระอยู่เบื้องหลัง  แปลง  โอ ตัวหน้าเป็น  ว                        ถ้า

พยัญชนะซ้อนกัน  ๓  ตัวลบพยัญชนะที่มีรูปเสมอกันเสียตัวหนึ่ง 

  อุ.  ว่า  พหุ-อาพาโธ  เป็น  พหฺวาพาโธ,  จกฺขุ-อาปาถ  เป็น จกฺขฺวาปาถ.  

 

แปลงสระเบื้องปลาย 

  ถ้ามีสระอยู่ข้างหน้า  แปลง  เอ  ตัวหน้าแห่ง  เอว  ศัพท์อันตั้งอยู่เบื้องปลายเป็น  

ริ   ได้บ้าง  แล้วรัสสะสระเบื้องหน้าให้สั้น  

    อุ.  ว่า   ยถา-เอว  เป็น  ยถริว. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคมสระสนธิ   

อาคโม ลงตัวอักษรใหมด่ังนี้ 

  ๑. ถ้าสระ  โอ  อยู่หน้า  พยัญชนะอยู่หลัง  ลบ  โอ  เสีย แล้วลง  อ  อาคมได้บ้าง   

   อุ.  ว่า   โส - สีลวา  ลบ โอ แล้วลง อ อาคม  คือลบ โอ ที่ โส เหลือ สฺ 

แล้ว ลง อ อาคม เป็น ส  ต่อเป็น  สสีลวา,    



     โส  - ป ฺ วา  ลบ โอ แล้วลง อ อาคม  คือลบ โอ ที่ โส เหลือ สฺ 

แล้ว ลง อ อาคม เป็น ส  ต่อเป็น  สป ฺ วา,   

     เอโส - ธมฺโม  ลบ โอ ที่ โส เป็น สฺ  แล้วลง อ อาคม ต่อเป็น      

เอสธมฺโม 

  ๒. พยัญชนะอยู่เบื้องปลายลง  โอ  อาคมได้บ้าง   

   อุ.  ว่า   ปร-สหสฺส  ลบ  อ  ที่สุดแห่ง  ปร  ศัพท์  แล้วลง  โอ  อาคม  

สนธิเป็น   ปโรสหสฺส,   

     สรท-สต  ลบ  อ  ที่สุดแห่ง  สรท  ศัพท์แล้วลง  โอ  อาคม   สนธิ

เป็น  สรโทสต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิการสระสนธ ิ

วิกาโร  เป็น  ๒  คือ  วิการในเบื้องต้น  ๑  วิการในเบื้องปลาย ๑ 



  ๑. วิการในเบื้องต้นดังนี้  เมื่อลบสระเบื้องปลายแล้ว  เอาสระเบื้องหน้า  คือ  อิ  

เป็น   เอ   เอา  อุ   เป็น  โอ   

   อุ.  ว่า   มุนิ (แปลง อิ เป็น เอ ) - อาลโย (ลบ อา) สนธเิป็น  มุเนลโย,    

     สุ (วิการ อุ เป็น โอ) - อตฺถี (ลบ อ สระหลัง) สนธเิป็น  โสตฺถี,   

๒. วิการในเบื้องหลัง  ก็มีวิธีเหมือนวิการในเบื้องหน้า  เป็นแต่ลบสระหน้า  วิการ

สระหลังเท่านั้น 

    อุ  ว่า   มาลุต (ลบ อ) - อิร ิต (วิการ อิ สระหลังเป็น เอ) สนธิเป็น                  

มาลุเตริต,   

     พนฺธุสฺส (ลบ อ) - อิว (วิการ อิ เป็น เอ) สนธิเป็น  พนฺธุสฺเสว,  

      น (ลบ อ) - อุเปติ (วิการ อุ เป็น โอ) สนธเิป็น  โนเปติ,   

      อุทก (ลบนิคคหิตด้วยโลปสนธิ) - อุมิกชาต (วิการ อุ เป็น โอ)

สนธิเป็น  อุทโกมิกชาต. 

 

ข้อควรจำวิการ  ให้วิการ อุ เป็น โอ   

    ให้วิการ อิ เป็น เอ 

 

 

 

 

 



 

ปกติสระสนธ ิ

  ปกติสระนั้น  ไม่มีวิเศษอันใด  เป็นแต่เมื่อสระเรียงกันอยู่ ๒ ตัว  ควรจะทำเป็น

สระสนธิอย่างหนึ่งอย่างใดได้  แต่หาทำไม ่ คงรูปไว้เป็นปรกติอย่างเดิมเท่านั้น     

   อุ.  ว่า  โก-อิม  ก็คง  เป็น  โกอิม. 

 

ทีฆะสระสนธ ิ

ทีฆ  เป็น  ๒  คือ  ทีฆะสระหน้าอย่าง ๑ ทีฆะสระหลัง อย่าง   ๑ 

 ๑. ทีฆะสระ     

  ๑. เมื่อลบสระหลังแล้วทีฆะสระหน้าได้บ้าง   

   อุ. ว่า  กึส ุ(ทีฆะ อุ ที่ สุ เป็น อู) - อิธ (ลบ อิ สระหลัง) สนธิ  เป็น  กึสูธ 

    กึสูธ (ทีฆะ อ ที่ ธ เป็น อา) - อิติ (ลบ อิ สระหลัง) สนธเิป็น  กึสธูาติ   

     สาธ ุ(ทีฆะ อุ ที่ ธุ เป็น อู) - อิติ (ลบ อ ิสระหลัง) สนธิเป็น สาธูติ 

  ๒. พยัญชนะอยู่หลังทีฆะสระหน้า ได้บ้าง  อุ. ว่า  มุนิ-จเร  สนธิเป็น  มุนีจเร, 

  ๓. ทีฆะสระเบื้องปลายก็อย่างเดียวกัน  ผิดกันแต่ลบสระหน้า  ทีฆะสระหลัง  ดังนี้   

    สทฺธา (ลบสระหน้าคือ อา) - อิธ (ทีฆะสระหลังคือ อิ เป็น อี) สนธิเป็น  

สทฺธีธ,   

     จ (ลบสระหน้า คือ อ) - อุภย  (ทีฆะสระหลัง คือ อุ เป็น อู) สนธิเป็น  

จูภย. 

    



รัสสสระสนธ ิ

         รสฺส  นั้น  ดังนี้  ถ้าพยัญชนะก็ดี  เอ  แห่ง  เอว  ศัพท์  ก็ด ี อยู่เบื้องหลัง  รัสสะ

สระข้างหน้าให้มีเสียงสั้นได้บ้าง   

   อุ.  ว่า  โภวาที (รัสสะ สระหน้า คือ อี เป็น อิ) - นาม สนธิเป็น โภวาทินาม,   

พยัญชนะสนธ ิ

ในพยัญชนะสนธ ิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์  ๕  คือ 

    โลโป ๑  อาเทโส  ๑  อาคโม  ๑  ปกติ  ๑  ส ฺโ โค  ๑.   

    

โลปพยัญชนสนธ ิ

  เมื่อลบสระเบื้องปลาย ที่มีนิคคหิตอยู่หน้าแล้ว  ถ้าพยัญชนะซ้อนเรียงกัน  ๒  ตัว  

ลบเสียตัวหนึ่ง  อุ.  ว่า  เอว - อสฺส  เป็น  เอวส  ได้ในคำว่า  เอวส  เต  อาสวา, 

    เอ วฺ อ  - อ (ลบสระหลัง) สฺส  

    จาก อสฺส เป็น สฺส  

    เอว + สฺส  มีพยัญชนะซ้อนกัน คือ    กับ สฺ ลบ ออกตัวหนึ่ง คือ ลบ สฺ  

    ต่อเป็น เอวส 

 

      ปุปฺผ - อสฺสา  เป็น  ปุปฺผสา.   

    ปุปฺ ผฺ อ    + อ (ลบสระหลัง) สฺ สฺ อา 

    จาก อสฺสา เป็น สฺสา 

    ปุปฺผ + สฺสา มีพยัญชนะซ้อนกัน คือ  กับ สฺ ลบ ออกตัวหนึ่ง คือ ลบ สฺ  



    ต่อเป็น ปุปฺผสา.   

 

 

 

 

 

 

อาเทสพยัญชนะสนธ ิ

 ๑. ถ้าสระอยู่หลัง  แปลง  ติ ที่ท่านทำเป็น  ตฺย  แล้วให้เป็น   จฺจ   

   อุ.  ว่า   อิติ-เอว  เป็น  อิจฺเจว. 

     ปติ-อุตฺตริตฺวา  เป็น  ปจฺจุตฺตริตฺวา  เป็นต้น   

แปลง  ธ  เป็น  ท  ได้บ้าง  อุ.  ว่า  เอก-อิธ-อห  เป็น  เอกมิทาห    

แปลง  ธ   เป็น   ห   ได้บ้าง   อุ.   ว่า   สาธ-ุทสฺสน  เป็น  สาหุทสฺสน. 

แปลง    ท    เป็น   ต  อุ.   ว่า   สุคโท          เป็น  สุคโต. 

แปลง    ต    เป็น   ฏ  อุ.   ว่า   ทุกฺกต         เป็น  ทุกฺกฏ. 

แปลง    ต    เป็น   ธ   อุ.   ว่า   คนฺตพฺโพ    เป็น  คนฺธพฺโพ 

แปลง    ต    เป็น   ตฺร อุ.   ว่า   อตฺตโช       เป็น  อตฺรโช. 

แปลง    ค    เป็น   ก   อุ.   ว่า   กุลุปโค      เป็น   กุลุปโก. 

แปลง    ร    เป็น   ล   อุ.    ว่า  มหาสาโร   เป็น   มหาสาโล. 

แปลง    ย   เป็น   ช    อุ.    ว่า  คฺวโย        เป็น    คฺวโช. 



แปลง    ว   เป็น   พ    อุ.    ว่า  กุวโต        เป็น    กุพฺพโต. 

แปลง    ย   เป็น   ก    อุ.    ว่า  สย           เป็น    สก. 

แปลง    ช   เป็น   ย    อุ.    ว่า  นิช           เป็น    นิย. 

แปลง    ต   เป็น   ก    อุ.    ว่า  นิยโต       เป็น    นิยโก. 

แปลง    ต   เป็น   จ    อุ.    ว่า  ภโต         เป็น    ภจฺโจ. 

แปลง    ป   เป็น   ผ    อุ.    ว่า  นิปฺปตฺต ิ  เป็น    นิปฺผตฺต.ิ 

แปลง  อภ ิ เป็น  อพฺภ  อุ.   ว่า   อภ-ิอุคฺคจฺฉติ  เป็น  อพฺภุคฺคจฺฉติ,   

แปลง  อธ ิ เป็น  อชฺฌ  อุ.  ว่า  อธ-ิโอกาโส เป็น อชฺโฌกาโส, อธ-ิอคมา เป็น อชฺฌคมา,   

แปลง  อว  เป็น  โอ  อุ.  ว่า อว - นทฺธา  เป็น  โอนทฺธา. 

 

อาคมพยัญชนะสนธิ 

        พยัญชนะอาคม  ๘  ตัว  ย  ว  ม  ท  น  ต  ร  ฬ  นี้  ถ้าสระอยู่เบื้องหลัง  ลงได้

บ้าง  ดังนี ้  

   ย  อาคม  ยถา-อิท  เป็น  ยถายิท,   

   ว   อาคม   อุ-ทิกฺขติ  เป็น  วุทิกฺขติ,   

   ม  อาคม  ครุ-เอสฺสติ  เป็น  ครุเมสฺสต,ิ   

   ท  อาคม  อตฺต-อตฺโถ  เป็น  อตฺตทตฺโถ,   

   น  อาคม  อิโต-อายต ิ เป็น  อิโตนายติ, 

   ต  อาคม  ตสฺมา-อิห  เป็น  ตสฺมาติห, 

   ร  อาคม  สพฺภิ-เอว  เป็น  สพฺภิเรว,   



   ฬ  อาคม  ฉ-อายตน  เป็น ฉฬายตน,   

  ในสัททนีติ  ว่า  ลง  ห  อาคมก็ได้  อุทาหรณ์  ว่า  สุ-อุชุ  เป็น  สุหุชุ,  สุ-อุฏ ิต  

เป็น  สุหุฏ ิต. 

 

ปกติพยัญชนะสนธ ิ

     ปกติพยัญชนะนั้นก็ไม่วิเศษอันใด  คงรูปไว้ตามปรกติเดิม  เหมือนคำว่า  สาธ ุ ก็ไม่ 

แปลงเป็น  สาหุ  คงรูป  สาธ ุ ไว้เป็นต้นเท่านั้น. 

     สุ กรํ สุกร ํ

     ทุ กรํ ทุกฺกรํ 

     สุ ลโภ  สุลโภ 

     ทุ ลโภ ทุลฺลโภ 

          

 

 

สัญโญคพยัญชนะสนธิ 

  ส ฺโ โค  มี ๒ คือ  ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกันอย่าง ๑ ซ้อนพยัญชนะที่มีรูป

ไม่เหมือนกันอย่าง  ๑   

   ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกัน  

    อุ.  ว่า  อิธ-ปโมทต ิ เป็น  อิธปฺปโมทต,ิ   

       จาต-ุทส ี เป็น  จาตุทฺทส.ี   



    อุ.  เอาอักขระที่  ๑  ซ้อนหน้าอักขระที่  ๒  เอาอักขระที่  ๓  ซ้อน

หน้าอักขระที ่๔  ดังนี้  จตฺตาริ- านาน ิ เป็น  จตฺตาริฏฺ านาน,ิ  เอโสว จ-ฌานผโล  เป็น  

เอโสวจชฺฌานผโล.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       นิคคหิตสนธิ 

นิคคหิตสนธ ิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๔ คือ โลโป ๑ อาเทโส ๑  อาคโม ๑  ปกติ ๑. 

   



โลปนิคหิตสนธ ิ

  เมื่อมีสระหรือพยัญชนะอยู่เบื้องหลัง  ลบนิคคหิตซึ่งอยู่หน้าบ้างก็ได้   

    มี  อุ.  ว่า   ตาส - อห  เป ็น  ตาสาห  ได ้ในคำว ่า  ตาสาห  สนฺต ิ เก                  

พฺรหฺมจริย จริสฺสามิ,   

      วิทูน - อคฺค  เป็น  วิทูนคฺค,    

      อริยสจฺจาน - ทสฺสน  เป็น อริยสจฺจานทสฺสน,   

      พุทฺธาน-สาสน  เป็น  พุทฺธานสาสน. 

 

อาเทสนิคคหิตสนธ ิ

  ๑. เมื ่อมีพยัญชนะอยู ่หลัง  นิคคหิต  อยู ่หน้า  แปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะ        

สุดวรรคได้ทั้ง  ๕  ตามสมควรแก่พยัญชนะวรรคที่อยู่เบื้องหลังดังนี้ 

เป็น          ง          อุ.   ว่า       เอว-โข         เป็น           เอวงฺโข. 

เป็น                  อุ.   ว่า       ธมฺม-จเร       เป็น          ธมฺม ฺจเร   

เป็น         ณ         อุ.   ว่า       ส- ิต ิ           เป็น          สณฺ ิต ิ

เป็น         น          อุ.   ว่า       ต-นิพฺพุต      เป็น          ตนฺนิพฺพต. 

เป็น         ม          อุ.   ว่า       จิร-ปวาสึ      เป็น          จิรมฺปวาสึ. 

 

 

 

  ๒. ถ้า  เอ  และ  ห  อยู่เบื้องหลัง  แปลงนิคคหิตเป็น    ดังนี้   



     ปจฺจตฺตํ-เอว   เป็น  ปจฺจตฺต ฺเ ว,   

     ต-เอว  เป็น  ต ฺเ ว,   

      เอว-หิ  เป็น  เอว ฺห,ิ   

     ต-หิ  เป็น  ต ฺห.ิ   

 ๓. ถ้า  ย  อยู่เบื้องหลัง  แปลงนิคคหิต กับ  ย  เป็น    ดังนี้   

    สโยโค  เป็น  ส ฺโ โค  ในสัททนีติว่า 

  ๔. ถ้า  ล  อยู่เบื้องปลาย  แปลง  นิคคทิตเป็น  ล   

   อุทาหรณ์   ปุ-ลิงฺค เป็น  ปุลฺลิงฺค,    

      ส-ลกฺขณา  เป็น   สลฺลกฺขณา  เป็นต้น,   

  ๕. ถ้าสระอยู่เบื้องปลาย  แปลงนิคคหิตเป็น  ม  และ  ท   ดังนี้   

      ต-อห  เป็น  ตมห ,  

      เอต-อโวจ  เป็น  เอตทโวจ. 

 

นิคคหิตอาคม 

 เมื่อสระก็ด ี พยัญชนะก็ด ี อยู่เบื้องหลัง  ลงนิคคหิตได้บ้าง   

  อุ.  ว่า   จกฺขุ-อุทปาท ิ เป็น  จกฺขุ - อุทปาท,ิ   

     อว-สิโร  เป็น  อวสิโร  เป็นต้น. 

 

ปกตินิคคหิต 



ปกตินิคคหิตนั้น  ก็ไม่วิเศษอันใด  ปกติไว้ตามรูปเดิม  เหมือนคำว่า  ธมฺม  จเร  ก็

คงไว้ตามเดิม  ไม่อาเทสนิคคหิตเป็น    ให้เป็นธมฺม ฺจเร  เป็นต้น  เท่านั้น. 

                                


